

KẾ HOẠCH

Rà soát quy định, thủ tục hành chính trọng tâm năm 2017 trên địa bàn tỉnh Lai Châu

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Kịp thời phát hiện để sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ quy định, TTHC không cần thiết, không phù hợp, không đáp ứng được các nguyên tắc về quy định và thực hiện TTHC, nhằm cắt giảm chi phí về thời gian và tài chính khi thực hiện thủ tục của người dân, tổ chức và doanh nghiệp trong việc tuân thủ TTHC; góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Hoàn thiện các nội dung về quy định, TTHC, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mỗi cán bộ, công chức trong việc thực hiện TTHC; coi việc rà soát quy định, TTHC là nhiệm vụ thường xuyên của từng cơ quan, đơn vị và của mỗi cán bộ, công chức khi được phân công giải quyết TTHC. Trên cơ sở kết quả rà soát, lập danh mục những quy định, TTHC không cần thiết, không phù hợp, không đáp ứng nguyên tắc về quy định và thực hiện TTHC; xây dựng phương án đơn giản hoá các TTHC được rà soát, kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, huỷ bỏ các quy định, TTHC; đề xuất các sáng kiến cải cách TTHC nhằm đảm bảo thực hiện tốt mục tiêu đơn giản hoá TTHC.

2. Yêu cầu

Triển khai thực hiện rà soát quy định, TTHC phải thiết thực nghiêm túc, hiệu quả, tránh hình thức.

Việc triển khai nhiệm vụ rà soát được giao tại các cơ quan, đơn vị, địa phương phải có sự chỉ đạo sát sao từ người đứng đầu; phải có đánh giá tổng kết về chất lượng, hiệu quả và tiến độ thực hiện Kế hoạch của từng cơ quan, đơn vị, địa phương.

Kết quả rà soát, đánh giá quy định, thủ tục hành chính phải cụ thể và đáp ứng được mục tiêu đã đề ra, phù hợp thực tế và dễ áp dụng, phải nêu cụ thể phương án, giải pháp sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ các quy định về thủ

tục hành chính, các mẫu đơn, mẫu tờ khai, yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính.

Áp dụng nguyên tắc công khai, minh bạch, tham vấn người dân, doanh nghiệp trong quá trình thực hiện và khai thác tối đa các nguồn lực hợp pháp cho việc rà soát quy định, thủ tục hành chính.

II. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI RÀ SOÁT

1. Đối tượng thực hiện rà soát

Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; Ban quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng; UBND các huyện, thành phố (UBND cấp huyện); UBND các xã, phường, thị trấn (UBND cấp xã) và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

2. Phạm vi rà soát

Rà soát, đánh giá quy định, thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh. Lựa chọn các quy định, TTHC trọng tâm; các quy định, TTHC còn vướng mắc, bất cập, khó thực hiện, gây cản trở hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống của Nhân dân; các quy định, TTHC có ảnh hưởng lớn đến đời sống kinh tế - xã hội (*có số lượng đối tượng thực hiện nhiều, chi phí tuân thủ TTHC cao...*); Quy định, TTHC có liên quan chặt chẽ với nhau, kết quả thực hiện TTHC này là tiền đề để thực hiện TTHC tiếp theo.

III. NỘI DUNG RÀ SOÁT

Rà soát, đánh giá sự cần thiết, phù hợp của TTHC và các quy định có liên quan đến TTHC với mục tiêu quản lý nhà nước; đáp ứng các nguyên tắc về việc quy định TTHC và thực hiện TTHC tại Điều 7 và Điều 12 của Nghị định số 63/2010/NĐ-CP của Chính phủ.

Trong quá trình rà soát, phải chú trọng đến đối tượng chịu sự tác động của các TTHC nhằm xây dựng phương án sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ các quy định về TTHC, đảm bảo đơn giản, dễ hiểu, dễ thực hiện và cắt giảm chi phí tuân thủ TTHC cho các đối tượng thực hiện TTHC.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng, Chủ tịch UBND cấp huyện được giao rà soát, đánh giá quy định, TTHC có trách nhiệm:

- Căn cứ Kế hoạch này, ban hành văn bản chỉ đạo triển khai rà soát, đánh giá quy định, thủ tục hành chính.

- Tổ chức rà soát quy định, thủ tục hành chính; nghiên cứu, đề xuất, lấy ý kiến cơ quan, đơn vị có liên quan và tổng hợp phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính.

- Dự thảo phương án đơn giản hóa quy định, thủ tục hành chính gửi Sở Tư pháp xem xét, đánh giá trước ngày **30/6/2017**.

- Trên cơ sở đánh giá của Sở Tư pháp, các cơ quan được giao chủ trì rà soát, đánh giá hoàn thiện kết quả rà soát, đánh giá và dự thảo Quyết định thông qua Phương án đơn giản hóa, sáng kiến cải cách thủ tục hành chính theo nội dung được giao, trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt trước ngày **15/8/2017**.

- Báo cáo kết quả rà soát, đánh giá và phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt gửi về Bộ, cơ quan ngang Bộ để đề nghị xem xét, xử lý theo phạm vi, chức năng quản lý của Bộ, cơ quan ngang Bộ trước ngày **15/9/2017**.

- Tổ chức thực thi phương án đơn giản hóa TTHC thuộc thẩm quyền Quyết định của UBND tỉnh; các văn bản quy phạm pháp luật để thực thi phương án đơn giản hóa, sáng kiến cải cách thủ tục hành chính và quy định có liên quan đã được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, ngành thông qua.

Ngoài các nội dung rà soát theo Kế hoạch này, các sở, ngành, địa phương có trách nhiệm tổ chức rà soát thủ tục hành chính thường xuyên theo quy định của pháp luật.

Trường hợp cần thiết, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh lựa chọn đơn vị cấp huyện; UBND cấp huyện lựa chọn đơn vị cấp xã để phối hợp rà soát các quy định, TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của ngành, lĩnh vực.

(Kèm theo Danh mục quy định, TTHC rà soát trọng tâm năm 2017)

2. Sở Tư pháp

Hướng dẫn, đôn đốc các sở, ngành, địa phương triển khai thực hiện Kế hoạch; tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo về những khó khăn, vướng mắc, đề xuất, kiến nghị của sở, ngành, địa phương trong quá trình thực hiện Kế hoạch.

Kiểm soát chất lượng rà soát thủ tục hành chính và phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính của các sở, ngành, địa phương. Rà soát đánh giá độc lập thủ tục hành chính, lấy ý kiến cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Tiến hành nghiên cứu phân tích kết quả rà soát của các cơ quan, đơn vị; huy động sự tham gia của các chuyên gia tư vấn; tổ chức tham vấn, xin ý kiến các bên có liên quan, tổ chức rà soát độc lập (nếu cần).

V. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí cho hoạt động rà soát quy định, thủ tục hành chính thực hiện theo Thông tư số 167/2012/TT-BTC ngày 10/10/2012 của Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện các hoạt động kiểm soát TTHC và Quyết định số 24/2013/QĐ-UBND ngày 24/9/2013 của UBND tỉnh Lai Châu về việc ban hành mức chi bảo đảm cho hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và Trưởng Ban quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn nghiêm túc tổ chức thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc cần kịp thời phản ánh về UBND tỉnh (qua Sở Tư pháp) để xem xét, giải quyết./.

Nơi nhận:

- Cục Kiểm soát TTHC - Văn phòng Chính phủ;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh;
- BQL khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng;
- UBND các huyện, thành phố;
- Công thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



***Tông Thanh Hải**




DANH MỤC

QUY ĐỊNH, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VÀ SOÁT TRỌNG TÂM NĂM 2017

Ban hành kèm theo Kế hoạch số: 100 /KH-UBND ngày 18 /01/2017 của UBND tỉnh Lai Châu

STT	Tên TTHC, nhóm TTHC rà soát	Lĩnh vực	Cơ quan, đơn vị thực hiện rà soát		Ghi chú
			Chủ trì	Phối hợp	
1	Bộ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, UBND cấp xã	Gồm các lĩnh vực: Kế hoạch và Đầu tư; Đất đai; Bảo trợ xã hội; Giáo dục và đào tạo	Gồm các Sở: Kế hoạch và Đầu tư; Tài nguyên và Môi trường; Lao động TB&XH; Giáo dục và Đào tạo	- Sở Tư pháp - UBND các huyện, thành phố	
2	Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng				
3	Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng				
4	Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng	Lĩnh vực Viễn thông - Internet	Sở Thông tin và Truyền thông	- Sở Tư pháp - Các tổ chức, cá nhân có liên quan	
5	Sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng				
	Thủ tục thẩm định nhu cầu sử dụng đất để xem xét giao đất, cho thuê đất không thông				

6	qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất; thẩm định điều kiện giao đất, thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, điều kiện cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao	Đất đai	Sở Tài nguyên và Môi trường	 <ul style="list-style-type: none"> - Sở Tư pháp - Các tổ chức, cá nhân có liên quan 	
7	Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất đồng thời với tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai không phải là nhà ở; đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai không phải là nhà ở.				
8	Thủ tục cấp phép khai thác sử dụng nước mặt	Tài nguyên nước			
9	Thủ tục cấp phép xả nước thải vào nguồn nước	Tài nguyên nước			
10	Thủ tục cấp lại quyết định cấp phép tài nguyên nước	Tư pháp			
11	Thủ tục đăng ký khai tử	Quản lý hành chính	Sở Tư pháp		
12	Thủ tục xoá đăng ký thường trú			<ul style="list-style-type: none"> - UBND các huyện, thành phố - Các tổ chức, cá nhân có liên quan 	